



Tọa lạc tại khu đất “vàng” ngay giữa dòng sông Cái thơ mộng, khu du lịch (KDL) Champa Island đã trở thành một điểm đến ấn tượng đối với người dân Nha Trang và du khách. Đến với KDL Champa Island, bạn sẽ có những trải nghiệm khác biệt và thăng hoa bởi một tổ hợp dịch vụ đa dạng, đẳng cấp.

KDL Champa Island chính thức hoạt động vào năm 2011, với dịch vụ chủ yếu là hệ thống nhà hàng tổ chức tiệc, hội nghị sang trọng và khu dạ tiệc ngoài trời với không gian thoáng mát, quyến rũ. Chỉ trong thời gian ngắn, KDL Champa Island đã phát triển thêm các loại hình dịch vụ mới đa dạng, chuyên nghiệp, đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách hàng như: Café bar, Chương trình nhạc sống, khiêu vũ hàng đêm; dịch vụ tiệc cưới trọn gói; Karaoke VIP; Câu cá ven sông Cái; Khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, hồ bơi trẻ em...; Khu ẩm thực quang gánh; Vườn thú mini... Chị Kim Như (Phan Đình Giót, Nha Trang) mới vừa tổ chức tiệc cưới tại KDL Champa Island cho biết: “Tôi rất hài lòng với dịch vụ tiệc cưới trọn gói tại nơi đây, ngoài địa điểm không gian rộng rãi, lãng mạn; các món ăn ngon, phục vụ chu đáo, giá cả hợp lý thì điều tôi ấn tượng nhất là nghi lễ tiệc cưới với các tiết mục múa Chăm truyền thống và hiện đại tại KDL Champa Island rất độc đáo. Đặc biệt là nghi lễ “Rước dâu trên sông”, đã làm cho tôi có những cảm xúc thăng hoa khó tả trong ngày cưới của mình”.

Trong dịp Giáng sinh, đón chào năm mới 2013 vừa qua, KDL Champa Island đã khai trương khu ẩm thực quang gánh toát lên nét đẹp tinh tế của sự dân dã mà không cần phải phô trương. Khu ẩm thực này là sự tái hiện hình ảnh chợ phiên xưa trên những chiếc quang gánh với hơn 30 món ăn vùng quê duyên hải miền Trung như: chả ốc nướng lá lốt, cháo nghêu, bánh xèo, bún cá nấu mỡ, tai heo cuốn bánh tráng phơi sương, các loại thịt nướng, các loại chè, các loại bánh dân gian... với giá chỉ từ 5.000 đồng/coupon thức ăn hoặc nước uống. Các món ăn tuy dân dã nhưng rất ngon miệng và ngon mắt nhờ

vào sự sắp xếp, chế biến khéo léo của đội ngũ đầu bếp và sự phục vụ tận tình của đội ngũ nhân viên KDL. Đến với khu ẩm thực quang gánh, bạn còn có thể cảm nhận được khung cảnh chợ phiên đậm nét văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam qua cảnh buôn bán, bán bưng và ngắm nhìn những cô thôn nữ trong chiếc áo bà ba tất bật bên quang gánh. Phiên chợ quê vẫn được mở đều đặn vào Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần... Cũng trong dịp này, Vườn thú mini tại KDL cũng đã mở cửa đón chào các bé yêu cùng với gia đình với nhiều loài thú nuôi như cá sấu, đà điểu, đại bàng, trăn, khỉ, chim công, chuột bạch, các loại gà lôi, gà tre Thái Lan... Champa Island đã trở thành một KDL xanh, khép kín, là nơi thư giãn, hợp mặt lý tưởng cho gia đình và người thân sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngoài ra, Champa Island luôn đồng hành cùng khách hàng với những chương trình ưu đãi hấp dẫn: Chương trình khuyến mãi trọn gói cho tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc liên hoan, tổng kết cuối năm với thực đơn 170.000 đồng/khách, bao gồm hàng loạt ưu đãi thiết thực và nhiều quà tặng hấp dẫn; Câu lạc bộ khiêu vũ là nơi dành cho những tâm hồn yêu nghệ thuật được bay bổng, thăng hoa vào mỗi buổi tối hàng tuần. Riêng Thứ năm là sự luân phiên cách tuần của đêm nhạc trữ tình sâu lắng bởi những giọng ca tình tế, mượt mà và đêm nhạc chỉ dành riêng cho những xúc cảm không mới nhưng lạ theo phong cách trẻ trung nhưng sâu sắc do nhóm nhạc Rubik thể hiện; Đặc biệt, chương trình “Trao lời yêu thương” vào ngày 15 hàng tháng trong năm 2013 sẽ mang đến sự đa dạng về phong cách biểu diễn của rất nhiều ca sĩ trong đêm nhạc, được thể hiện qua những tình khúc trữ tình và sâu lắng. Mỗi một chương trình là sự xen kẽ, luân phiên của từng cung bậc cảm xúc trong tình yêu, gia đình, bè bạn và chiêm nghiệm cuộc đời. Hứa hẹn đem lại cho người xem những phút giây thương thức đầy ý nghĩa của cuộc sống. Các buổi sáng (trừ ngày Lễ, Tết và Chủ nhật) có chương trình combo ăn sáng chỉ 39.000 đồng/phần gồm thức ăn và nước uống tự chọn. Thêm nữa, khách hàng

không những được thỏa thích hát Karaoke trong không gian sang trọng, phục vụ chu đáo với giá chỉ 150.000 đồng/giờ, mà còn được giảm 50% vào thời gian từ 9 giờ đến 17 giờ.

Anh Ngọc Tùng, một du khách đến từ thủ đô Hà Nội hồ hởi cho biết: “Khung cảnh tại KDL Champa Island thật tuyệt vời, thật là lý thú khi được nhâm nhi với bạn bè dưới ánh đèn vàng ấm cúng, đón làn gió mát từ cửa biển thổi vào, vừa được thưởng thức những hải sản chế biến hấp dẫn của nhà hàng, vừa được ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của Tháp Bà Ponagar hay cảnh ghe thuyền cập bến tại cầu Xóm Bống. Ngoài ra, tôi cũng thật bất ngờ với giá cả khá “mềm” của các dịch vụ chuyên nghiệp và đẳng cấp tại nơi đây”.

Với tiêu chí: “Đào Chăm xứ Trầm, ngắm sông nhìn biển”, KDL Champa Island đang tiến hành xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, với quy mô 150 phòng, kết hợp với khu hồ bơi sang trọng, khu suối, bãi cát nhân tạo, khu spa cao cấp chăm sóc sắc đẹp và thư giãn... dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2013. Ngoài ra, Champa Island đang quy hoạch xây dựng chuỗi biệt thự cao cấp Cham Oasis Villa thuộc giai đoạn 2 của kế hoạch phát triển Champa với tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng và lưu trú hàng đầu Việt Nam. Các biệt thự này được quy hoạch 2 tầng, diện tích từ 300 - 600 m², tất cả biệt thự đều có mặt tiếp giáp với dòng sông Cái, nằm xung quanh khu vực trung tâm là hồ bơi và công viên xanh. Một biệt thự là một không gian đặc trưng riêng vừa đủ để tạo nên hòa khí ấm áp giữa các thành viên trong gia đình gắn với thiên nhiên sông nước mênh mông, êm đềm, đem lại sự thanh thản, lịch lãm để lòng người thâm thấu được cảm giác sống dịu dàng, đắm thắm, hào phóng và lãng mạn.

Luôn tạo sự độc đáo và khác biệt trong từng sản phẩm và dịch vụ, KDL Champa Island sẽ là địa chỉ thư giãn, giải trí quen thuộc, thân thiện của người dân thành phố biển Nha Trang và là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách trong nước và quốc tế trong hành trình khám phá văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam. □ A.N

Khu du lịch Champa Island

Nơi cảm xúc thăng hoa

ANH NGUYỄN